

๑. วัตถุประสงค์และความเป็นมา

คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความกินดีอยู่ดีและโอกาสในการดำรงชีพของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส) กับ ๔ รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย (ปะลิส เกดะห์ กลันตัน และเปรัก) และลดปัจจัยที่นำไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน

มีกลไกดำเนินการความร่วมมือหลัก ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับคณะทำงาน (Working Group Meeting) ซึ่งมี สศช. และสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit: EPU) ของมาเลเซียเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม (๒) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Meeting) โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง ๒ ประเทศเป็นประธานร่วม และ (๓) ระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง ๒ ประเทศเป็นประธานร่วม ทั้งนี้ ในระดับคณะทำงานยังมีกลไกย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานได้แก่ การประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการและการประชุมระดับสูงเพื่อติดตามความคืบหน้าเฉพาะรายโครงการหรือหารือในประเด็นที่เฉพาะเรื่อง

แผนงาน JDS มี ๗ สาขาความร่วมมือ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยงทางการคมนาคมใน ๕ แนวพื้นที่การเชื่อมโยง (๒) การค้าและการลงทุน (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา (๔) การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๖) ธนาคารอิสลาม และ (๗) พลังงาน

แนวการเชื่อมโยงคมนาคม ๕ แนวของแผนงาน JDS ประกอบด้วย

- (๑) จังหวัดสตูล – รัฐปะลิส
- (๒) จังหวัดสงขลา – รัฐปะลิส
- (๓) จังหวัดสงขลา – รัฐเกดะห์
- (๔) จังหวัดปัตตานี-ยะลา-เบตง - เป็งกาลีฮูลู – รัฐเปรัก
- (๕) จังหวัดปัตตานี-นราธิวาส - รัฐกลันตัน



๒. ประเด็นความคืบหน้าล่าสุด

ที่ประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ ๑๒ แผนงาน JDS เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๓ รับทราบผลความคืบหน้าในการยกร่างแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ ๒ (ปี ๒๕๖๓-๒๕๘๓) ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของไทย และ Shared Prosperity Vision: SPV ของมาเลเซีย รวมทั้งความคืบหน้าของโครงการใน ๗ สาขาความร่วมมือ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามบริเวณแนวชายแดนซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับ อาทิ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูกิตกาฮูอิตัมของมาเลเซีย โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง โครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ณ จังหวัดสงขลา และรัฐเกดะห์ เป็นต้น ในขณะที่โครงการในสาขาความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการลงทุน (ธนาคารอิสลาม) เกษตร และสาธารณสุข ได้เปิดประเด็นการหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แผนงาน JDS มีความครอบคลุมในทุกมิติการพัฒนาและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ ๒ ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้สำหรับรายงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ แผนงาน JDS อย่างไรก็ตาม เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และสถานการณ์การเมืองภายในมาเลเซีย ทำให้ยังไม่สามารถกำหนดวันจัดการประชุมดังกล่าวได้อย่างแน่ชัด ขณะที่โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียบางโครงการยังคงได้รับการผลักดันควบคู่กันไปในแผนงาน IMT-GT ด้วย
